

Số: ..03./2025/CV-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025.

KHUYẾN CÁO

**V/v: Doanh nghiệp khác sử dụng tên riêng và hashtag trùng với mã chứng khoán
EVG của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.**

Kính gửi: Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác.

Vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận được thông tin phản ánh về việc doanh nghiệp khác đang sử dụng tên riêng và hashtag trùng với mã chứng khoán EVG của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, gây nhầm lẫn cho các Cổ đông, Khách hàng, Đối tác của Công ty.

Về sự việc này, sau khi tra cứu trên hệ thống tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, chúng tôi được biết có một doanh nghiệp đăng ký với tên gọi là: “Công ty cổ phần Tập đoàn EVG”; tên quốc tế “EVG GROUP JOINT STOCK COMPANY”; tên viết tắt: “EVG GROUP”; mã số thuế: 0106660221; địa chỉ: Số 10/21 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam; Người đại diện: TRẦN VĂN TÙNG. Như vậy, tên riêng của doanh nghiệp này trùng với mã chứng khoán EVG của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngoài ra, cụm từ “EVG” và hashtag “#EVG” còn xuất hiện trên các dòng story chia sẻ, quảng cáo trên facebook “Cộng đồng MEEY” tại địa chỉ <https://www.facebook.com/groups/congdongmeey/> và facebook “EVG GROUP” tại địa chỉ <https://www.facebook.com/evglobal.vn/>. Theo thông tin trên website doanh nghiệp tại địa chỉ www.evglobal.vn thì Công ty cổ phần Tập đoàn EVG được giới thiệu là Tập đoàn công nghệ xe điện & năng lượng.

Vì vậy, bằng văn bản này chúng tôi xin khuyến cáo với Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác như sau: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (Mã CK: EVG; HOSE) không có liên quan gì đến Công ty cổ phần Tập đoàn EVG với các thông tin được nêu trên đây. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland hiện đang liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để xác minh và xử lý sự việc gây nhầm lẫn thông tin nói trên theo quy định nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực và rủi ro (nếu có) đối với Công ty và Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thúc Cẩn